

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชลธิชา เกียรติแดนไพร	ประธานสภา	ชลธิชา เกียรติแดนไพร	
๒	นายทุพอ โชคสิงขร	รองประธานสภา	ทุพอ โชคสิงขร	
๓	นายสุเทพ ชะโพ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒	สุเทพ ชะโพ	
๔	นายบุญธรรม ถวิลกิจไพศาล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	บุญธรรม ถวิลกิจไพศาล	
๕	นายคำนึ่ง เกิดก่อสกุล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	คำนึ่ง เกิดก่อสกุล	
๖	นายสิทธา พงศ์ไพรวิน	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕	สิทธา พงศ์ไพรวิน	
๗	นางสาวพัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖	พัชราภรณ์ สุขโพธิญาณ	
๘	นายพงษ์เดช ฉิโย	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘	พงษ์เดช ฉิโย	
๙	นายชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗	ชัยรัตน์ ม่านฟ้าสีคราม	
๑๐	นายชัยรี เซโตะ	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐	ชัยรี เซโตะ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวอดิษฐ์ รุ่งโรจน์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	อดิษฐ์ รุ่งโรจน์	ลากิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไชยา ประหยัดทรัพย์	นายก อบต.ห้วยปูลิง	ไชยา ประหยัดทรัพย์	
๒	นายสุขสันต์ ปิยศักดิ์เมธากุล	รองนายก อบต.ห้วยปูลิง	สุขสันต์ ปิยศักดิ์เมธากุล	
๓	นายทินกร เล่อกา	รองนายก อบต.ห้วยปูลิง	ทินกร เล่อกา	
๔	นายสมบูรณ์ พานทอง	เลขานุการนายก อบต.ห้วยปูลิง	สมบูรณ์ พานทอง	
๕	นางนงเยาว์ กรองบริสุทธิ	หัวหน้าสำนักปลัด	นงเยาว์ กรองบริสุทธิ	
๖	นางชนาพร ทะวีวงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชนาพร ทะวีวงศ์	
๗	นางสาวพัชรี กรองบริสุทธิ	นักวิเคราะห์	พัชรี กรองบริสุทธิ	
๘	นายอาทิตย์ ศิริเดช	ผู้อำนวยการกองช่าง	อาทิตย์ ศิริเดช	
๙	นางชุตานา สืบแจ็ก	นักพัฒนาชุมชน	ชุตานา สืบแจ็ก	
๑๐	นายพงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย	ผช.นักวิเคราะห์	พงศ์สว่าง ศิวนันท์ชัย	
๑๑	นายบุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ	ผช.นวก ศึกษา ฯ	บุญวิชัย ผดุงธรรมเลิศ	
๑๒	นายบรรชาย ศรศรี	ผช.นักทรัพยากรบุคคล	บรรชาย ศรศรี	
๑๓	นายอำพนธ์ ศิริปริชาวิทย์	ผช.นายช่างเขียนแบบ	อำพนธ์ ศิริปริชาวิทย์	

๖.../เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภา

ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมได้ตรวจนับองค์ประชุม สมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุม ขอเชิญ นายชลธิชา เกียรติแดนไพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ทำหน้าที่ในที่ ประชุมและกล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบ วาระการประชุม

ประธานสภา

วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศเรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง การมารับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลรายนางสาวชุตานา สืบเจ็ก ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ ย้ายมาจากอบต.กี้ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่อง รายงานการจัดเก็บรายได้ของอบต.ห้วยปูลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานจัดเก็บรายได้ได้รายงานผลการจัดเก็บตามเอกสารที่แนบมาให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้องหรือจะแก้ไขขอได้แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อจะได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หากไม่มี และจะได้ขอมติที่ประชุมเพื่อทำรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- รับรอง ๙ เสียง

- ไม่รับรอง - เสียง

-งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภา ฯ

๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี ๒๕๖๗

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงให้กับสภา ฯได้รับทราบ

ผช.นักวิเคราะห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี บัดนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ดำเนินการปิดประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๔.๑ เรื่องการคัดเลือกพื้นที่ปกปักฯตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง

ประธานสภา

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดวิธีการดำเนินงานโครงการต่อไป

นักจัดการงานทั่วไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ลำดับเลขที่สมาชิกลำดับที่ ๘-๖๕๘๐๑๐๖ แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้มีดำเนินการอย่างเป็นทางการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งรัดให้มีการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงโดยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการอบรมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการดังกล่าวในที่ประชุมได้คัดเลือกพื้นที่ปกปักฯในพื้นที่บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ ๑ และที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงดำเนินการได้จึงได้นำเรื่องพื้นที่ปกปักฯเข้าเสนอให้ที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

๔.๒ เรื่อง การดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อขอผ่อนผันตามการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ก่อนได้รับอนุญาต

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตอีก ให้พิจารณา

ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ในส่วนของการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๗ โครงการแยกเป็น ตามมติ ครม. ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๗๓ โครงการและตามมติครม.๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔ โครงการ(ตามเอกสารแนบ) ซึ่งการดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเชิงขาดเอกสารประกอบที่สำคัญคือหลักฐานการแจ้งขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงให้ความเห็นชอบ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวนี้เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๔.๓ เรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (กรณีโรงเรียนบ้านห้วยตอง)

ประธานสภา

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยตองได้มีหนังสือเข้าที่ ศธ.๐๔๑๑๕.๐๑๒๒ /๒๐๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การขอเข้าใจประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือจัดตั้งโรงเรียน มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๔.๔ เรื่อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสั (ป่าสักนวมิทร) ในพื้นที่บ้านห้วยปมผาด หมู่ที่ ๖ รวมถึงห่อมบ้านป่าคา,ห่อมบ้านห้วยกล้วย

ประธานสภา ฯ

ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงให้สภาฯทราบก่อนที่จะมีการลงมติ

หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงจะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างพื้นฐานในพื้นที่บ้านห้วยปมผาดและห่อมบ้านป่าคา ห้วยกล้วย นั้น จะต้องได้รับการอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวจากผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๑ แม่ฮ่องสอนก่อน เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสั (ป่าสักนวมิทร) ก่อนที่จะดำเนินการได้จึงได้นำเรื่องการขอใช้พื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวเข้าเสนอให้สภา ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบก่อนเพื่อจะได้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นขออนุญาตต่อไป

ที่ประชุม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

ประธานสภา ขอหยุดพักการประชุมไว้ก่อน เพื่อรับประทานอาหารเช้า รอบบ่ายขอให้สมาชิกสภา
พร้อมกันเวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อดำเนินการประชุมต่อครับ

เริ่มประชุมภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ น.

๔.๔ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภา -เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้ชี้แจงกับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้ทราบ เชิญครับ

นายกอบต. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงทุกท่าน ตามที่
ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ตำบลห้วยปูลิงเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากอยู่ห่างไกล พื้นที่
รับผิดชอบมีพื้นที่กว้างมากและแต่ละหมู่บ้านก็อยู่ห่างไกลกันประกอบด้วยข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณปกติขององค์กรก็มีจำนวนเพียงน้อยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหา
เร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้อธิบายให้อบต.ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้จึงได้เสนอที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้พิจารณา

สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว
 - (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณี
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- สำหรับสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๗ มีปรากฏดังนี้

- ๑. เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ...๓๑,๖๙๓,๔๒๖.๗๕... บาท
- ๒. หัก สำรองไว้ตามระเบียบ ...๑๒,๓๔๑,๔๓๖.๓๙ บาท
- ๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ ฯ ...๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

****คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้จำนวน ๑๔,๓๕๑,๙๙๐.๓๖ บาท**

ดังนั้นจึงขอเรียนปัญหาและโครงการให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้
พิจารณาให้ความช่วยเหลือและได้พิจารณาอนุมัติโครงการดังต่อไปนี้

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างแยก อบต.ห้วยปูลิง-บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานปรับปรุงไหล่ทาง กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน (แผน หน้าที่ ๓๙) จำนวนงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด ๘๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางกล่องเก็บขยะ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (แผน หน้าที่ ๔๐) จำนวนงบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านหนองขาวเหนือ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร งานรื้อถอน คสล.เดิม ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๒) จำนวนงบประมาณ ๔๕๗,๐๐๐ บาท

๔. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักถึงบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๒) จำนวนงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๔) จำนวนงบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยปมฝาด - หย่อมบ้านป่าคา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๕) จำนวนงบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยปมฝาด- หย่อมบ้านห้วยกล้วย หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๕) จำนวนงบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยตองก้อ-บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๕๒) จำนวนงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอี(ห้วยอบบ้านน้ำฮู) หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๖.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรื้อและขนย้าย ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๕๐ ตารางเมตร งานรื้อและขนย้าย ๑๓๒.๕๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๘) จำนวนงบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๙) จำนวนงบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยปุเลย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๕๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๕๐) จำนวนงบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร.(แผน หน้าที่ ๑๑) จำนวนงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีตคoring (แผน หน้าที่ ๑๑๑)
จำนวนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

(รวมงบประมาณ ๕,๑๑๖,๐๐๐.-)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้ชี้แจงโครงการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงได้รับทราบแล้วนั้น ดั่งนั้นผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงในการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมของแต่ละหมู่บ้าน ครับ

นายกอบต.

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างแยก อบต.ห้วยปูลิง-บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานปรับปรุงไหล่ทาง กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ งานวางท่อคสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน (แผน หน้าที่ ๓๙) จำนวนงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาทสืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยปูลิง ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมากและถนนสายดังกล่าวประชาชน ใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงเห็นว่ามีคามจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักบ้านห้วยกุ่ม หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด ๘๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร (แผน หน้าที่ ๔๐) จำนวนงบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยกุ่ม ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงเห็นว่ามีคามจำเป็นต้อง เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านหนองขาวเหนือ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร งานรื้อถนน คสล.เดิม ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๒) จำนวนงบประมาณ

๔๕๗,๐๐๐ บาทสืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองขากกลาง (หย่อมบ้านหนองขานเหนือ ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมากและถนนสายดังกล่าวประชาชนใช้สัญจรไปมา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงเห็นว่ามีควมจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๔. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักถึงบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร (แผนหน้าที ๔๒) จำนวนงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐ บาทสืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอนว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีควมจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยตอง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตรจุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที ๔๔) จำนวนงบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาทสืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยตองว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีควมจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยปมผาด - ห้วยอมบ้านป่าคา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๕) จำนวนงบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยปมผาด ว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยปมผาด- ห้วยอมบ้านห้วยกล้วย หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๕) จำนวนงบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยปมผาด ว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภาฯ)

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักระหว่างบ้านห้วยตองก้อ-บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๕๒) จำนวนงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตองก้อ ว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยอี(ห้วยอมบ้านน้ำชู) หมู่ที่ ๘ จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๖.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานรื้อและขนย้าย ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๙๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๕๐ ตารางเมตร งานรื้อและขนย้าย ๑๓๒.๕๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๘) จำนวนงบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๘บ้านห้วยอี ว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยไม้ดำ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๔๙) จำนวนงบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐ บาทสืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านห้วยไม้ดำ ว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยปูเลย หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๒.๕๐ ตารางเมตร (แผน หน้าที่ ๕๐) จำนวนงบประมาณ ๔๕๒,๐๐๐ บาทสืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยปูเลย ว่า ถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านห้วยไทร หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร.(แผน หน้าที่ ๑๑) จำนวนงบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท สืบเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยไทร - กิ่งขมิ้น ว่าถนนที่ใช้สัญจรไปมาเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความลำบากมาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ ครบ

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม

เห็นชอบ	๙	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	๑	คน
งดออกเสียง	๑	คน (ประธานสภา)

๑๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง (Coring) พร้อมฐานล้อ จำนวน ๑ เครื่อง
รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางเทคนิค

-ลักษณะการเจาะ	เจาะโดยการหมุนเกลียว
-ระบบระบายความร้อน	ปล่อยน้ำไหลผ่านกระบอกเจาะขณะทำงาน
-เส้นผ่านศูนย์กลางที่เจาะได้	ระหว่าง ๑-๘ นิ้ว
-ความลึกที่เจาะได้	๓๕๐ มิลลิเมตร
- ความจุถังน้ำ(บน)	ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร
-ความจุถังน้ำ(ล่าง)	ไม่น้อยกว่า ๔๕ ลิตร

- ขนาด	กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๙ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๑๔ เซนติเมตร
- ชนิดเครื่องยนต์	เบนซิน ๔ จังหวะ
- กำลังเครื่องยนต์	๔.๓ HP (๓๒ KW) ที่ ๓,๖๐๐ รอบ/นาที กำลังเครื่องสูงสุดได้ที่ ๕ HP
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ลิตร
- ความจุถังน้ำมันเครื่อง	.๐๖๕ ลิตร
- ความเร็วรอบสูงสุด	๑,๘๐๐-๒,๓๐๐ รอบ/นาที
- ล้อ ๔ จุด	ล้อขับเคลื่อนพร้อมเบรคล้อคู่หน้า
- จำนวนล้อรถเข็นปูน	๔ ล้อ

มติที่ประชุม	เห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม
	เห็นชอบ ๙ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	ลา ๑ คน
	งดออกเสียง ๑ คน (ประธานสภา)

ประธานสภา ฯ รวมเงินสะสมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิงอนุมัติในครั้งนี้ ๕,๑๑๖,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกทุกท่านแจ้งปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ขอเชิญครับ

๑. เรื่องแจ้งจากหมู่บ้านต่างๆ

หมู่ที่ ๑ ไม่มี

หมู่ที่ ๒ ขอประชาสัมพันธ์การจับปลาขอความร่วมมือห้ามใช้ลูกบอล หรือเครื่องช็อตไฟฟ้าเพื่อจับปลาในลำน้ำแม่สะมาด

หมู่ที่ ๓ ไม่มี

หมู่ที่ ๔ ขอขอบคุณทางอบต.ที่ได้เข้ามาแก้ไขปรับเกลี่ยถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้
อย่างเรียบร้อยและการให้ความอนุเคราะห์กล้องเฝ้าจับที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
ชาวบ้านในห้วงการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา

หมู่ที่ ๕ ไม่มี

หมู่ที่ ๖ การไถปรับถนนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอูดุฝนที่ผ่านมาไม่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน การลงพื้นที่ไม่มีการประสานงานให้ผู้นำทราบ

หมู่ที่ ๘ ไม่มี

หมู่ที่ ๙ ไม่มี

หมู่ที่ ๑๐ การไถปรับถนนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอูดุฝนที่ผ่านมาไม่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน อยากให้แก้ไขปัญหาละเอียดยาวที่มีดินสไลด์ทับถนนคอนกรีต

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗

นายสุเทพ ชะโพ
ส.อบต.หมู่ ๒

ขอเสนอปิดประชุม

ประธานสภา


ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

ที่ประชุม

นายคำนิง เกิดก่อสกุล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ให้การรับรอง
นายพงษ์เดช ฉิโย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ให้การรับรอง


ปิดประชุม


เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพิชราภรณ์ สุขโพธิญาณ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายพงษ์เดช ฉิโย)
ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายคำนิง เกิดก่อสกุล)
กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเทพ ชะโพ)
กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม

ลงชื่อ 
(นายชลธิชา เกียรติแดนไพร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง